
.ฃ  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ 

สมัยสามญั สมยัที่ 2 ครั้งที่ 3  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6   
วันที่   30  พฤษภาคม   ๒๕๖6  เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ (อาคารอนุสรณ์  อบต. รุ่นที่ ๓) 
 

------------------------ 
 

      ผู้มาประชุม 
 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายสลัก ลิม่สอน ประธานสภาเทศบาล สลัก ลิ่มสอน  
๒ นายศรีรัง ครุธตำคำ รองประธานสภาเทศบาล ศรีรัง ครุธตำคำ  
3 นายโผน กาแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑   โผน กาแก้ว  
๔ นายชัยทัด สายแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑   ชัยทัด สายแก้ว  
5 นางเทวรัตน์ สาขามุละ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑   เทวรัตน์ สาขามุละ  
6. นายสุที บุตราช  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑   สุที บุตราช  
7. นายภานุพงษ์ ทุมล ี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑   ภานุพงษ์ ทุมล ี  
8. นายอำนวย โสบุญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒   อำนวย โสบุญ  
9.  นางเอราวัณ สังข์แดง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  เอราวัณ สังข์แดง  
10. นายอำนาจ คำศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒   อำนาจ คำศรี  
11 นางประทีป ลาดบาศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒   ประทีป ลาดบาศรี  
12 นายชินวัฒน์ โพธิสาคำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒   ชินวัฒน์ โพธิสาคำ  
13 นายชาญชัย  ใครบุตร เลขานุการสภาเทศบาล ชาญชัย  ใครบุตร  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่ม ี

      ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ
ที่ 

ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายประเวช ไชยฮาด นายกเทศมนตรี ประเวช ไชยฮาด  
๒ นายมานิต ครุฑตำคำ รองนายกเทศมนตรี มานิต ครุฑตำคำ  
3 นายวีระพนธ์ ศรีบัวเทศ เลขานุการนายกเทศมนตร ี วีระพนธ์ ศรีบัวเทศ  
4 นายชัยยา อุปพงษ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ชัยยา อุปพงษ์  
5 นายโกวิท ศรีทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โกวิท ศรีทอง  

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

เมื่อถึงเวลาประชุมแล้ว นายชาญชัย ใครบุตร  เลขานุการสภาเทศบาล เชิญสมาชิกสภา
เทศบาลเข้าห้องประชุมและนับองค์ประชุมได้  ๑๒ คน เมื่อครบองค์ประชุม จึงเชิญ
ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียน บูชา พระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ 

  /ระเบียบวาระที่  1... 



๒ 

 

 

ระเบยีบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นายสลัก ลิม่สอน     - ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามญั สมัยที ่2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 
2566 เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 เน่ืองจากระยะเวลากระช้ันชิดกับการ
ประชุมในวันน้ี จึงเสนอที่ประชุมให้รับรองรายงานการประชุมในคราวถัดไป  

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายสลัก ลิม่สอน     - ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องทีค่ณะกรรมการที่สภาเทศบาลต้ังขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายสลัก ลิม่สอน     - ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระที่  ๕    เรื่องที่เสนอใหม่ 

5.1 การเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเชียงเครือ เรื่องการควบคุมการเลี้ยง หรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2566 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายประเวช ไชยฮาด - ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเชียงเครือ เรื่องการควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อย
สัตว์ พ.ศ. 2566 เพ่ือกำหนดมาตรการควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ในเขตเทศบาลตำบล
เชียงเครือ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ และ
อันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์ ซึ่งได้กำหนดมาตรการในการควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพ่ือประโยชน์ในการ
รักษา สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือ
ป้องกันอันตรายและเช้ือโรคที่มาจากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการออก
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ในการกำหนดส่วนหน่ึงส่วนใด หรือพ้ืนที่ทั้งหมด ในเขตรับผิดชอบน้ัน 
เป็นเขตควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ เน่ืองจากปัจจุบันเทศบาลตำบลเชียงเครือ ยังไม่ได้
จัดต้ังเทศบัญญัติดังกล่าว ออกมาบังคับใช้ในเขตท้องที่เทศบาลตำบลเชียงเครือ กอปรกับเกิด
ปัญหาจากการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก ดังน้ันเพ่ือเป็นการกำหนด
มาตรการควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ภายในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบล
เชียงเครือ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2560 และมาตรา 50 (3)(4) มาตรา 60 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 
จึงขอจัดต้ังเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเชียงเครือ เรื่องการควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ. 2566 เพ่ือบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลเชียงเครือต่อไป รายละเอียดตามหนังสือที่ส่ง
ให้สภาฯ พิจารณา หากมีข้อสงสัยรายละเอียดข้อใด จะได้อธิบายให้รับฟังเพ่ิมเติมต่อไป 

นายสลัก ลิ่มสอน - มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ 
 
 

/นายอำนาจ... 



๓ 

 

 

นายอำนาจ คำศรี - ตามท่ีนายกเทศมนตรี ได้เสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ผมมีข้อเสนอและซักถามดังน้ีครับ 
 1. ข้อความในข้อ 2 เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลเชียงเครือเมื่อได้ปิด

ประกาศในที่เปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเครือแล้ว 7 วัน ขอเสนอว่าประชาชน
อาจได้รับทราบประกาศไม่ทั่วถึง จึงขอเสนอให้ขยายเวลาในการปิดประกาศ และทำหนังสือ
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบโดยทั่วกัน 

 2. ความในข้อ 7  หมวดที่ 2 เพ่ือประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์ในเขตเทศบาล
ตำบลเชียงเครือ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกประกาศกำหนดพ้ืนที่เขตที่เลี้ยงและ
ปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตาม ข้อ 6 โดยมีมาตรการอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 1. กำหนด
ประเภทและชนิดของสัตว์เลี้ยง ซึ่งไม่ได้ระบุประเภทสัตว์ดังกล่าวมาให้สภาเทศบาลฯ ได้
พิจารณา จึงเสนอให้ดำเนินการระบุประเภทให้เสร็จเรียบร้อย ค่อยส่งมาให้สภาเทศบาลฯ
พิจารณาต่อไป 

 3. ความในข้อ 8 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ
ของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือป้องกันอันตรายจากโรคท่ีเกิดจากสัตว์ ให้พ้ืนที่ในเทศบาลตำบล
เชียงเครือเป็นเขตควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ตามข้อ 6 และกำหนดพ้ืนที่ดังต่อไปน้ีเป็น
เขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์โดยเด็ดขาด 1. ที่ทางสาธารณะ ได้แก่ ถนนสาธารณะ 
สวนสาธารณะ ที่สาธารณะประจำหมู่บ้าน บริเวณแหล่งน้ำธรรมชาติ ห้วย หนอง คลอง บึง 
ในข้อบังคับดังกล่าว อาจกระทบกับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ไม่มีพ้ืนที่ในการเลี้ยง หรือปล่อย
สัตว์ จึงขอเสนอว่าให้ลงพ้ืนที่หาข้อมูลเพ่ือหาข้อสรุปในการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย 
ซึ่งมีรายได้จากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ดังกล่าว 

 4. ความในข้อ 9 (1) ขอสอบถามว่าทางเทศบาลฯ ว่ามีมาตรการในการจัดการกับสัตว์จรจัดที่
ไม่มีเจ้าของอย่างไร 

 5. ความในข้อ 9 (4) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ของตนไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่นอก
สถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม ขอสอบถามนิยามของคำว่า ควบคุม มีความหมายตาม
ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวอย่างไร เช่น การผูกเชือกคล้องคอสัตว์ ถือว่าเป็นการควบคุมหรือไม่ 
อย่างไร 

 6. ความในข้อ 9 (5) ไม่นำสัตว์เลี้ยงออกมานอกสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ของตน ซึ่งขัดแย้งกับข้อ 9 
(4) ที่ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงออกนอกสถานที่เลี้ยงของตนโดยปราศจากการควบคุม 

 7. ความในข้อ 14 สอบถามว่าใช้มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ใดในการกำหนดพ้ืนที่ในการ
ควบคุมตามร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 

 8. ความในข้อ 16 สอบถามว่าหากสัตว์ซึ่งมีเจ้าของได้พลัดจากที่อยู่อาศัยของเจ้าของสัตว์
ท่านมีขั้นตอนหรือวิธีการใดให้เจ้าของได้รับสัตว์เลี้ยงคืน หรือมีมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของสัตว์ใด ในการจับหรือควบคุม ในอำนาจของเจ้าพนักงาน 

 9. ความในข้อ 17 ขอสอบถามว่ามีมาตรการหรือหลักเกณฑ์อย่างไร สำหรับอำนาจของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นในการคืนสัตว์ซึ่งไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของและพ้นเวลาท่ีกำหนดตามร่างเทศ
บัญญัติฯ 

 10. ความตามข้อ 18 ขอสอบถามว่ามีมาตรการหรือหลักเกณฑ์อย่างไรสำหรับการใช้ 
ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการพิจารณาในการขายทอดตลาด หรือช่วยเหลืออย่างไร
หากเจ้าของสัตว์มาแสดงตนในภายหลังพ้นกำหนดเวลาตามร่างเทศบัญญัติฯ 

 
/จากที่ได้... 



๔ 

 

 

 - จากที่ได้เสนอเพ่ิมเติมมาทั้งหมด จึงไม่สามารถรับหลักการร่างเทศบัญญัติดังกล่าวได้  
นายสลัก ลิ่มสอน - มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายชินวัฒน์ โพธิสาคำ - ขอเสนอให้แก้ไขปรับปรุงร่างเทศบัญญัติดังกล่าว โดยการลงพ้ืนที่ประชามติเพ่ือให้ได้ข้อสรุป

ที่สอดคล้องกับความเป็นอยู่ ความต้องการ และลดข้อขัดแย้งของประชาชนในพ้ืนที่ จึงเห็น
ควรที่จะไม่รับร่างเทศบัญญัติฯดังกล่าวครับ 

นายโผน กาแก้ว - ร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ขอเสนอว่าควรแก้ไขปรับปรุง โดยความเห็นชอบของประชาชนที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงเสียก่อน จึงเห็นควรที่จะไม่รับร่างเทศบัญญัติฯดังกล่าวครับ 

นายสลัก ลิ่มสอน - มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายภานุพงษ์ ทุมลี - ขอให้พิจารณาว่ามีแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์อย่างไรบ้าง ให้ได้รับข่าวสารหรือประกาศข้อบังคับ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ดำรงเลี้ยงชีพ ตามร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 

นายสลัก ลิ่มสอน - มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นางประทีป ลาดบาศรี - ตามที่ได้เสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนท่ีได้รับ

ผลกระทบ จึงเห็นควรที่จะไม่รับร่างเทศบัญญัติฯดังกล่าวค่ะ 
นายสลัก ลิ่มสอน - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมครับ 
นายประเวช ไชยฮาด - เน่ืองจากร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ทางเทศบาลฯ ได้ออกประชาคมทุกหมู่บ้านร่วมกับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน และคณะกรรมการแผนพัฒนาที่
เข้าร่วมประชุมเพ่ือกลั่นกรองมาแล้วน้ัน เหตุผลของการต้ังร่างเทศบัญญัติฯ ก็เพ่ือควบคุมการ
เลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ไม่ให้กระทบแก่บุคคลอ่ืน คือไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ ไม่ว่าจะเป็น 
กลิ่น เสียง อุบัติเหตุจากสัตว์ รวมถึงโรคระบาดจากสัตว์ที่ไม่ได้รับการควบคุม ซึ่งเป็นอันตราย
ต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ทางเทศบาลฯ ได้ใช้มาตรการและหลักเกณฑ์ โดยอาศัยข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง ในการร่างเทศบัญญัติดังกล่าว เพ่ือประโยชน์สูงสุดโดยตรงต่อประชาชน
ในพ้ืนที่ ข้อความต่างๆในร่าง สภาฯสามารถลบหรือแก้ไขได้ในขั้นตอนการพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพ่ือรับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว เพ่ือแก้ไข
ปรับปรุงในวาระต่อไป 

 - และขอเชิญเจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขที่ได้รับมอบหมายช้ีแจงเพ่ิมเติมครับ 
นายโกวิทย์ ศรีทอง - ขออนุญาตช้ีแจงเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯ ตามท่ีมีข้อสงสัยดังน้ีครับ 
 - ตามความในข้อ 2 ของร่างเทศบัญญัติ สามารถแก้ไขได้ตามความเห็นของ สภาเทศบาลฯ 

โดยการจัดทำหนังสือแจ้งผู้นำชุมชนเพ่ือประกาศหอกระจายข่าว หรือช่องทางอ่ืนที่เห็นว่า
สมควรแล้ว 

 - ตามความในข้อ 6 (2) เหตุผลที่มีร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเพราะสัตว์แต่ละประเภทมี
โรคติดต่อหลายชนิด บางชนิดติดต่อโดยสัตว์ต่อสัตว์ไม่สามารถติดต่อถึงคนได้ บางโรคไม่
สามารถติดต่อข้ามสายพันธ์ุได้ อย่างโรค ปาก เท้า เป่ือย ซึ่งเกิดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่
สามารถติดต่อกับสัตว์ปีกได้ แต่สัตว์ปีกถ้าเป็นไข้หวัดนกบางชนิด อาจจะสามารถติดต่อถึงคน
ได้ ทำให้ต้องแยกประเภทเพ่ือให้ง่ายต่อการควบคุมการแพร่ระบาด 

 - ตามความใน ข้อ 7 (1) หากไม่มีเหตุเดือดร้อนรำคาญก็อาจจะไม่ถึงตามจำนวนประเภทของ
สัตว์ ที่เสนอไป แต่ที่ต้องกำหนดเผื่อไว้ก็เพ่ือรองรับการร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ง
ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม และผู้นำชุมชนที่เสนอเข้ามาพิจารณาอีกที 
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 - ตามความในข้อ 8 ขอนำเรียนว่าโรคติดต่อไม่ว่าจะจากสัตว์ต่อสัตว์ หรือสัตว์ต่อคน ยังไม่
สามารถควบคุมได้ในปัจจุบัน ทำให้ต้องแยกประเภทเพ่ือใช้ควบคุมตามเทศบัญญัติฯดังกล่าว 
ในพ้ืนที่เกิดโรค 

 - ตามความในข้อ 9 เน่ืองจากได้รับหนังสือสั่งการจากโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า โดยได้รับหนังสือสั่งการมาจากกระทรวงมหาดไทยถึงจังหวัดสกลนครส่งเรื่อง
มาทางอำเภอเมืองและส่งต่อมายังเทศบาลตำบลเชียงเครือ จากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติดังกล่าว ให้ใช้เป็นการทั่วไป 

 - ความในข้อ 9 (4) เพ่ือรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ
กำหนดพื้นที่ได้บางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หากไม่กำหนดพ้ืนที่
ควบคุมอาจเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างไม่ใช่แค่ในพ้ืนที่ตำบลเชียงเครือ แต่อาจกระจายไป
ทั่วจังหวัดสกลนครหรือทั่วประเทศซึ่งไม่อาจประมาณการได้ 

 - ความตามข้อ 16 ขอเรียนว่า เหตุแห่งการต้ังร่างเทศบัญญัติน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันเหตุ
จากสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ แล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ ทำ
ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นประชาชนในพื้นที่ หรือ ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจรไป - มา จึงต้องร่างเทศบัญญัติน้ีมาควบคุมดูแล เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 - ในเรื่องระยะเวลา ทางเทศบาลฯ ได้กำหนดตามหลักเกณฑ์ที่สมควรแล้ว โดยอาศัยข้อ
กฎหมายข้างต้น เพ่ือเป็นการสมควรแก่การใช้สิทธ์ิที่เหมาะสม หากละเลยต่อสัตว์ที่เลี้ยงก็ถือ
ว่ามีความผิดต้องรับผิดชอบต่อสัตว์ที่ตนดูแล  

 - กรณีอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการทำลายหรือขายทอดตลาดน้ัน เทศบาลฯใช้
มาตรการต่อสัตว์ที่เป็นภัยคุกคามต่อบุคคลทั่วไป หรืออาจเกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยให้ดำเนินการโดยเห็นสมควร 

 - ความตามข้อ 19 เป็นการเลี้ยงสัตว์ที่ผู้เลี้ยงไม่สามารถควบคุมได้ โดยลักษณะเลี้ยงเพ่ือ
การค้าเป็นจำนวนมาก และมีพ้ืนที่เลียงสัตว์ใกล้กับชุมชน อาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง จึงให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการแก้ไขดูแลตามระเบียบ 
ข้อบังคับ ตามบริบทของพ้ืนที่และความเหมาะสม 

 - ข้อ 23 หมวดที่ 5 ข้อกำหนดโทษน้ัน ได้กำหนดโดยอ้างอิงจาก พ.ร.บ.การสาธารณสุข
ดังกล่าว โดยใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานตามความเหมาะสม 

นายสลัก ลิ่มสอน - มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายอำนาจ คำศรี - หากร่าง เทศบัญญัติฯดังกล่าว นำไปใช้ กระผมขอต้ังข้อสังเกตเร่ืองการใช้ดุลยพินิจของเจ้า

พนักงานฯ ว่าเป็นไปด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม และไม่เป็นการกล่ันแกล้งประชาชนหรือไม่ 
จากข้อสังเกตดังกล่าวจึงเห็นควรที่จะไม่รับร่างเทศบัญญัติฯดังกล่าว  

นางเทวรัตน์ สาขามุละ - ขอเสนอในท่ีประชุมสภาฯ  ให้พิจารณารับร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวไว้ก่อนเพื่อที่ประชุมจะ
ได้ร่วมกันแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ก่อนนำมาบังคับใช้ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

นายประเวช ไชยฮาด - ตามท่ีมีสมาชิกสภาฯ ได้ต้ังข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานฯน้ัน ขอยืนยัน
ว่าอำนาจในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานฯ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องซึ่ง
ใช้อ้างอิงในการเสนอร่างเทศบัญญัติฯดังกล่าว หากเห็นว่าการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานฯไม่
ถูกต้อง ก็สามารถแจ้งเพ่ือให้สอบสวนหาข้อเท็จจริงได้ โดยเหตุผลที่ได้เสนอร่างเทศบัญญัติฯ
ดังกล่าว ก็เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพ้ืนที่ ไม่มีเจตนาเพ่ือหวังผลประโยชน์ 
หรือกลั่นแกล้งประชาชน แต่อย่างใด 
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นายชินวัฒน์ โพธิสาคำ - ขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เรื่องร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวให้จัดทำโดยมีรายละเอียด
ครอบคลุม ชัดเจน และตีความได้ง่าย ป้องกันไม่ให้ประชาชนทั่วไปเกิดความสับสน จึงขอ
เสนอให้แก้ไขปรับปรุงร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวเพื่อเสนอในท่ีประชุมสภาฯ อีกครั้งในคราว
ถัดไป 

นายสลัก ลิม่สอน ขอพักการประชุม 15 นาท ี
 - เมื่อพักการประชุมครบ 15 นาที แล้ว เลขาสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯเข้าห้องประชุมเพ่ือให้ 

ประธานสภาฯ ดำเนินประชุมต่อไป 
นายสลัก ลิม่สอน - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงเกี่ยวกับการ เสนอร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวด้วยครับ 
นายชาญชัย ใครบุตร - ขอช้ีแจงต่อทีป่ระชุมสภาฯ ว่าหลังจากอภิปรายในวาระดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว หากมมีติไม่รับ

หลักการ จะทำให้วาระดังกล่าวตกไป ห้ามเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวอีกในปีสมัยประชุม
ปัจจุบัน  จะเสนอวาระเข้ามาพิจารณาใหม่ได้ ในปีสมัยประชุมหน้า แต่หากมีมติรับหลักการ ก็
จะเข้าขั้นตอนการแปรญัตติในวาระที่ 2 แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ โดยให้สภาเทศบาลฯ
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติเพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุข
ฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมหากร่างเทศบัญญัติฯดังกล่าวตกไป เชิญครับ 

นายโกวิทย์ ศรีทอง - ขอช้ีแจงเพ่ิมเติม หากญัตติร่างเทศบัญญัติฯดังกล่าวตกไปในวาระน้ี จะต้องเร่ิมดำเนินการ
ใหม่ทั้งหมด ซึง่หากมีการเสนอร่างใหม่ก็จะดำเนินการให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการยกร่างเทศบัญญติัฯ ทุกขั้นตอน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความเข้าใจ และ
ได้รับประโยชน์สูงสุด ต่อไป 

นายสุที บุตราช - กระผมขอเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ รับหลักการดังกล่าวไว้ก่อน เพ่ือให้ทีป่ระชุมสภาฯ ทุก
ท่าน ร่วมพิจารณาแก้ไขปรับปรุง เป็นรายข้อ หากไม่เห็นด้วยในข้อไหน สามารถแก้ไข 
เพ่ิมเติมหรือยกเลิกได้ ซึ่งหากปล่อยให้หลักการดังกล่าวตกไป อาจทำให้เสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยกร่างฯใหม่ 

นายสลัก ลิ่มสอน - เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือนับคะแนนเสียงในการรับร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเชียงเครือ เรื่องการควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2566 
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ  

มติที่ประชุม - เห็นชอบ 3 เสียง 
 - ไม่เห็นชอบ 6 เสียง 
 - งดออกเสียง 3 เสียง   
นายสลัก ลิ่มสอน - ขอสรุปให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบว่า  สภาเทศบาลไม่รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาล

ตำบลเชียงเครือ เรื่องการควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2566  ถือว่าร่างเทศบัญญัติ
ตกไปครับ 

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ   
นายสลัก ลิ่มสอน  - ท่านใด มีเรื่องเสนอ เรื่องอ่ืนๆ เชิญครับ 
นายอำนาจ คำศรี - เน่ืองจากกระผมได้ส่งหนังสือถึงประธานสภาฯ เรื่องขออนุญาตถ่ายทอดการประชุม 

สภาเทศบาลฯ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 หนังสือเรียนประธานสภาเทศบาลฯ อ้างถึง 
หนังสือเลขที่ มท 0804.5/3291 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ข้อ 13 ให้เพ่ิมข้อความ
ต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของข้อ 117 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 “การถ่ายทอดการประชุมสภาท้องถิ่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดย 

 วิธีอ่ืนใดจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น” 
/ดังน้ัน... 






